

เอกสารสำหรับเผยแพร่ใน

ฮ่องกงและประเทศไทย

9 ตุลาคม 2020

**ไตรคอร์กรุ๊ปแต่งตั้งคุณดีแลนด์ หม่า (Dyland Mah) ให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ เพื่อขยายธุรกิจในประเทศไทย**

ไตรคอร์กรุ๊ป (“ไตรคอร์”) ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการขายการประกอบธุรกิจระดับชั้นนำของเอเชีย ซึ่งให้บริการต่างๆ ทั้งบริการธุรกิจแบบบูรณาการ บริการต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท บริการนักลงทุน บริการบริหารทรัพยากรบุคคล และเงินเดือน บริการทรัสต์สำหรับองค์กร บริการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ และบริการให้คำปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ ได้ประกาศการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ผู้มากด้วยประสบการณ์ คุณดีแลนด์ หม่า (Dyland Mah) ให้ดำรงตำแหน่ง **กรรมการผู้จัดการประจำไตรคอร์ประเทศไทย**

โดยเขาจะรายงานขึ้นตรงกับประธานกรรมการบริหารกลุ่มไตรคอร์กรุ๊ป-คุณเลนฮาร์ด ยัง เป้าหมายสำคัญที่คุณดีแลนด์จะต้องมุ่งเน้นคือ จะพัฒนาและนำสิ่งใหม่ ๆ มาใช้กับธุรกิจของไตรคอร์ประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำของตลาดในประเทศไทย โดยคุณดีแลนด์จะเข้ามารับผิดชอบในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร ขยายฐานลูกค้า และผลักดันการเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ

คุณดีแลนด์มีประสบการณ์ด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สะสมมาจากการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในระดับผู้บริหารภูมิภาคอาวุโส อาทิ กรรมการบริหารด้านการขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัทข้ามชาติชั้นนำ เป็นผู้อำนวยการด้านการเงินและเลขานุการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีรายได้ต่อปีมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ และตำแหน่งต่าง ๆ ที่คูเปอร์ส แอนด์ โลแบรนต์ (ก่อนควบรวมเป็นพีดับบลิวซี) ซึ่งได้ให้คำปรึกษากับลูกค้าข้ามชาติจากหลากหลายอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้คุณดีแลนด์ยังผ่านการอบรมวิชาชีพบัญชี (professionally-trained chartered certified accountant) และได้รับคุณวุฒิจากวิชาชีพต่างๆ รวมถึงเป็นสมาชิกของสมาคมนักบัญชีของประเทศอังกฤษ (Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants)

คุณเลนฮาร์ด ยัง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มไตรคอร์กรุ๊ป กล่าวว่า “นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับไตรคอร์ ที่เรายังทำการขยายและทำให้องค์กรของเราเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอย่างมากเพิ่มขึ้นไปอีกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการควบรวมกิจการ การร่วมมือทางธุรกิจ และการเติบโตจากภายในองค์กรเอง ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของเรา ที่เราจะได้นำเสนอโอกาสสำคัญให้แก่ลูกค้าของเราเพื่อขยายธุรกิจและการลงทุนในตลาดซึ่งเติบโตเร็วและมีความเป็นพลวัต”

“เราต้องขอขอบคุณ คุณสมจินต์ พลพรประเสริฐ นับเป็นเวลามากกว่า 15 ปี สำหรับการอุทิศตนเองทำงานหนักของคุณสมจินต์ ด้วยความเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและลูกค้าเพื่อธำรงชื่อเสียงขององค์กรตลอดมา เราขอให้คุณประสบแต่สิ่งดี ๆ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ พวกเราและน้อง ๆ พนักงานที่ไตรคอร์ ประเทศไทยจะต้องคิดถึงคุณอย่างมากแน่นอน” “ในช่วงเวลาต่อจากนี้ คุณดีแลนด์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดและมีผลงานเป็นที่พิสูจน์มาแล้ว จะมาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ไตรคอร์ดำเนินการขยายฐานลูกค้าและการบริการในประเทศไทยต่อไป ผมรอคอยที่จะร่วมงานกับเขาและทีมงานบริหารคนอื่น ๆ เพื่อผลักดันกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจไทยในเอเชียแปซิฟิก เพิ่มตลาดใหม่ ๆ และคว้าโอกาสในการดูแลลูกค้าให้มากขึ้น”

คุณดีแลนด์ หมา กล่าวว่ “จากภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี 2562 ที่เพิ่มสูงขึ้น 5 % อันเป็นจำนวนที่ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติที่จำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เอเชียจึงถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคขับเคลื่อนธุรกิจของโลก และความสำคัญของประเทศไทยในฐานะที่เป็นตลาดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับไตรคอร์ และพร้อมที่จะได้ทำงานกับทีมงานคุณภาพเพื่อที่จะเพิ่มพูนมูลค่าและศักยภาพสำหรับให้บริการลูกค้าของเรา”

– ขอบคุณ –



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

HONG KONG SAR (GROUP OFFICE)

Sunshine Farzan

Tricor Services Limited

Group Head of Marketing & Communications

Tel: +852 2980 1261

Email: Sunshine.Farzan@hk.tricorglobal.com

เกี่ยวกับไตรคอร์กรุ๊ป

ไตรคอร์กรุ๊ป (“ไตรคอร์”) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการประกอบธุรกิจระดับชั้นนำของเอเชีย ซึ่งมีองค์ความรู้ระดับโลก และมีสำนักงานให้บริการธุรกิจทางด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมายบริษัท บริการนักลงทุน บริการทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน บริการทรัสต์สำหรับองค์กร บริการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ และบริการให้คำปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยไตรคอร์พร้อมสนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนการวางฐานรากของธุรกิจ และส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจในทุกช่วงซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไตรคอร์ได้พัฒนาการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตภายในองค์กร และจากการร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจนการควบและรวมกิจการ ปัจจุบัน ไตรคอร์กรุ๊ปมีลูกค้าในความดูแลมากกว่า 50,000 รายทั่วโลก (ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่เงินแผ่นดินใหญ่ จำนวน 20,000 ราย) และมีพนักงานมากกว่า 2,700 คน จากเครือข่ายสำนักงานใน 47 เมืองจาก 21 ประเทศ / เขตการปกครอง โดยจำนวนลูกค้าดังกล่าว เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงและที่เงินแผ่นดินใหญ่มากกว่า 1,500 บริษัท เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์และมาเลเซียโดยประมาณ 500 บริษัท และมากกว่า 40 % เป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อบริษัทชั้นนำ 500 แห่งทั่วโลกจากการรวบรวมและจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ และบริษัทจำกัดอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายประเทศ โดยไตรคอร์กรุ๊ปอยู่ภายใต้การบริหารและการถือหุ้นของกองทุนเพอร์มีรา (Permira Fund) นับตั้งแต่ มีนาคม 2560

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.tricorglobal.com